

ศิลปินที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17



ฉั๊กแตน ชลดา

นักร้องเพลงลูกทุ่งระดับซูเปอร์สตาร์ของไทย ซึ่งเข้าวงการบันเทิงโดยผ่านการประกวดร้องเพลงในรายการโทรทัศน์ First Stage Show ของไทย มีผลงานเพลงที่โด่งดังมากในไทย อาทิ "ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้" อยู่ในอัลบั้มชุดที่ 2 "ถนนคั่นฝัน" ซึ่งสามารถทำยอดขายซีดีได้มากกว่า 1 ล้านแผ่น และยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลศิลปินลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมจากสื่อมวลชนต่าง ๆ ของไทยหลายปีติดต่อกัน



เปาวลี พรพิมล (เปา)

นักร้องลูกทุ่งและนักแสดงหญิงชื่อดังของไทย เข้าวงการด้วยการชนะเลิศการประกวดในรายการโทรทัศน์ "คว่าไมค์ คว่าแชมป์ ครั้งที่ 1" ทางช่องแพนทีวี เมื่อปี 2553 และมีชื่อเสียงโด่งดังจากการแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง "พุ่มพวง" โดยการรับบทเป็นพุ่มพวง วาซินี เพลงลูกทุ่งตลอดกาลของไทย เปา มีผลงานเพลงที่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นนักแสดงโดยรับบทเด่นในละครและภาพยนตร์หลายเรื่องของไทยอีกด้วย

สีโปดำ



วงที่เกิดจากการรวมตัวของนักร้องเสียงดีระดับแชมป์ The Star ซึ่งเป็นรายการประกวดร้องเพลงที่โด่งดังที่สุดของไทย 4 คน ได้แก่ วิชญานี เปี้ยกลั่น (แก้ม) แชมป์ซีซั่นที่ 4 / นภัทร อินทวิจิธ (กัน) แชมป์ซีซั่นที่ 6 / จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม (โดม) แชมป์ซีซั่นที่ 8 และวราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม) แชมป์ซีซั่นที่ 9 ซึ่งเปรียบเสมือนโพดำซึ่งเป็นเลขที่ใหญ่ที่สุดในไพ่ โดยคอนเสิร์ตของวงเมื่อเดือน ก.ค. 2556 ได้รับความนิยมอย่างสูง บัตรขายหมดในพริบตา จนเป็นที่มาของการรวมวง ปัจจุบัน สีโปดำมีรายการโทรทัศน์แนววาไรตี้เป็นของตัวเองชื่อว่า สีโปดำ Super Show ออกอากาศทุกสัปดาห์ และได้รับความนิยมอย่างสูง และสมาชิกแต่ละคนมีผลงานเดี่ยวของตนเองทั้งผลงานเพลง ละครโทรทัศน์ ละครเวที ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากทั้งสิ้น โดยกันและโดม เคยมาร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 15 และแก้ม เคยเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้รับการกล่าวขานถึงเป็นอย่างดี ในคราวนี้จะมาเข้าร่วมในฐานะวงสีโปดำ ซึ่งจะสร้างความแปลกใหม่และประทับใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม



ธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม)

ศิลปินไทยจากรายการ The Star ซีซั่นที่ 8 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ซึ่งปัจจุบันเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของไทย ที่มีเพลงฮิตมากมาย เช่น รักเธอ 24 ชั่วโมง และคุณและคุณ เท่านั้น โดยนอกจากจะร้องเพลงได้หลากหลายแนวทั้งฮิพฮอป แดนซ์ ป๊อป และมิวสิคัลแล้ว ยังสามารถแต่งเพลงได้เอง และยังมีผลงานแสดงนำในละครเวทีเรื่องเลือดซัดตติยา เดอะมิวสิคัล เมื่อปี 2556 และวันสละใสด์กับใจทักเก๋า เดอะมิวสิคัล เมื่อปี 2558 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก และยังมีผลงานการแสดงในละครทีวีที่ไทยอย่างต่อเนื่อง



อิสริยะ ภัทรมานพ (อัน)

ศิลปินแนวแดนซ์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย จากรายการ The Star ซีซั่นที่ 8 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยอันเคยเป็นแดนเซอร์ของศิลปินชั้นนำของไทย เช่น เบิร์ด ธงไชย และ บี สุกฤษฎี มาก่อน และหลังจากที่เป็นนักร้อง ก็มีผลงานเพลง และมีคอนเสิร์ตตามคอนเสิร์ตระดับประเทศและอีเวนท์ต่าง ๆ ในไทยอย่างต่อเนื่อง จนได้รับฉายา Prince of Dance ของไทย ซึ่งปัจจุบันอัน ผีฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอ โดยเดินทางมาเรียนเต้นที่ญี่ปุ่นอย่างบ่อยครั้ง นอกจากนี้ ยังมีผลงานการแสดงโดยได้รับบทเด่นในละครทีวีที่ไทยอย่างต่อเนื่อง

จิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์)

นักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย ซึ่งโด่งดังมากจากการแสดงละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายพุฒิภัทร ซึ่งทำให้ต่อมาทำให้เจมส์ได้รับการทาบทามให้แสดงนำในละครอีกหลายเรื่องในไทย ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอด และเคยได้รับรางวัลนักแสดงนำชายดีเด่นจากงานประกาศผลรางวัลที่สำคัญของไทยหลายสำนัก นอกจากนี้ เจมส์ยังมีผลงานเพลง โดยการร้องเพลงประกอบละคร และได้รับความนิยมจนมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเอง และล่าสุดกำลังมีผลงานในวงการบันเทิงของญี่ปุ่น ทั้งการเป็นฟรีเซนเตอร์ด้านการท่องเที่ยว แฟชั่นให้กับแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่น โดยจะมีผลงานเพลงในญี่ปุ่น ซึ่งซีดีจะวางจำหน่ายในเดือน มิ.ย. 2559 นอกจากนี้ ละครไทยที่เจมส์แสดงเรื่องรักสุดฤทธิ์ (君だけ I Love You) ได้เริ่มฉายในช่อง BS-TBS ของญี่ปุ่นเมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาด้วย





VieTrio

วงดนตรีแนว Classic Cross Over 3 ชิ้น ได้แก่ ไวโอลิน 2 ตัว และเชลโล่ 1 ตัว มีสมาชิกเป็น 3 พี่น้องตระกูลศรีณรงค์ ได้แก่ ทวีเวท (เป้) หัวหน้าวงและเล่นไวโอลิน / กัญภัส (ปาน) เล่นเชลโล่ และอริยา (ปุย) เล่นไวโอลิน ทั้งสามคนเล่นดนตรีคลาสสิกมาตั้งแต่เด็ก และเป็นนักเรียนทุนในพระอุปถัมภ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เคยมีผลงานเพลง 3 อัลบั้ม ซึ่งสร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการเพลงไทยเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน Vie Trio เปิดใจเรียนสอนดนตรีคลาสสิกชื่อว่า VieMus และแสดงในคอนเสิร์ตและอีเวนต์ต่าง ๆ ทั้งในไทยและในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปาน ยังมีทักษะการร้องเพลงในระดับแนวหน้า เคยแสดงละครเวทีในไทยหลายเรื่อง เช่น ชูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล และรักเธอเสมอ เดอะมิวสิคัล ทั้งนี้ VieTrio เคยมาแสดงที่งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 15



Tiger Club

วง Tiger Club เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนไทยที่ศึกษานาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และกลองนานาชาติ และมีความรักและสนใจศิลปะการแสดงต่าง ๆ จึงมีการรวมกลุ่มฝึกซ้อมร่วมกันเพื่อผลิตผลงานการแสดงในรูปแบบเฉพาะของกลุ่มบนความรู้ในศาสตร์ที่ได้เรียนมาทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศจึงมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและมุ่งมั่นทำในงานศิลปะการแสดงที่รักและชอบ นำเสนอต่อประชาชนในโอกาสต่าง ๆ โดยปัจจุบัน Tiger Club แสดงในงานอีเวนต์ต่าง ๆ ของไทย โดยเฉพาะการแสดงกลองไทโกะ และการแสดงกลองไทยและสากลในรูปแบบต่าง ๆ ในการแสดงที่งานเทศกาลไทยครั้งนี้ วงจะแสดงร่วมกับวง VieTrio ในการผสมผสานระหว่างกลองยาวแบบไทย ก ดนตรีคลาสสิก เพื่อสร้างความแปลกใหม่ทางดนตรี



นางสาวไทย ประจำปี 2558

คณะนางสาวไทย ประจำปี 2558 ที่เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้ ได้แก่ (1) นางสาววิลาสินี จันทร์วุฒิมงคล นางสาวไทยคนที่ 49 ของไทย มีความสามารถพิเศษในการร้องเพลง เล่นดนตรี พิธีกรและพูดภาษาอังกฤษ และมีผลงานในวงการบันเทิงไทยทั้งพิธีกร การแสดงในละครทีวีและภาพยนตร์ และนางแบบ (2) นางสาวพิมพ์ชนก จิตชู (ก๊ีบ) รองนางสาวไทยอันดับ 1 ซึ่งมีความสามารถพิเศษทั้งการร้องเพลง การแสดง การเป็นพิธีกรและภาษาอังกฤษ (3) นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยศิริธัญญา (ลี่) รองนางสาวไทยอันดับ 2 มีความสามารถพิเศษทั้งการเป็นพิธีกร การแสดง การถ่ายแบบและพูดภาษาจีน และ (4) นางสาวพัชรวรรณ นุตะเศรณี รองนางสาวไทยอันดับ 3 มีความสามารถพิเศษทั้งการร้องเพลง การแสดง จำไทย และการเป็นพิธีกร ในงานเทศกาลไทยครั้งนี้ ทั้ง 4 คน จะแสดงวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยของทั้ง 4 ภาคของไทย ในชุดการแสดง “จตุรภาควิถีไทย”



วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

การแสดงของวงนาฏศิลป์ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์หนึ่งในสิบสองแห่งในไทย ซึ่งมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับนาฏศิลป์ขั้นต้นจนถึงระดับนาฏศิลป์ขั้นสูง และปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมของไทย



วงเด็กไทย อมปะ

วงที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนไทยในจังหวัดโทจิกที่มีความสนใจด้านดนตรีโดยได้แสดงตามงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในจังหวัดโทจิกและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ โดยวงเด็กไทยอมปะได้รับโอกาสเข้าร่วมแสดงในเทศกาลไทยประจำปีและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ